

LÁ THƯ BAN PHỤ TRÁCH



Trước hết xin các Ái Hữu và Thân Hữu cùng Ban Phụ Trách Lá Thư chúng tôi **CHÀO MỪNG NĂM 2000**, và **MÙA XUÂN CANH THÌN**.

Chúng ta cùng cầu chúc:

Thế giới luôn được HÒA BÌNH
Quê hương sớm có TỰ DO, DÂN CHỦ
Mọi người, mọi nhà đều được AN VUI, HẠNH PHÚC

Như Ban PTLT đã hứa, hôm nay chúng tôi xin gửi đến Quý Ái Hữu và Thân Hữu Lá Thư Đặc Biệt của đầu Thiên Niên Kỷ mới, gồm có :

- Lá Thư số 75
- Danh sách Địa chỉ và Điện thoại của Ái Hữu Công Chánh và Thân Hữu năm 2000
- Kỷ Yếu Trường Cao Đẳng Công Chánh, Kỷ Niệm Một Trăm Năm Thành Lập Trường.

Chúng tôi rất mừng qua bao khó khăn và thử thách đã hoàn thành được nhiệm vụ “gồng mình” gánh vác. Thành quả này có được là nhờ công lao của tất cả Ái Hữu trong Ban Phụ Trách, nhờ mọi sự khuyến khích, yểm trợ từ tinh thần đến vật chất của hầu hết Ái Hữu và Thân Hữu xa gần, trong cũng như ngoài nước. Xin Quý Ái Hữu và Thân Hữu nhận nơi đây lòng biết ơn của Ban Phụ Trách chúng tôi

- Lá Thư 75 kỳ này cũng chỉ giữ ở mức độ khiêm nhường, trong phạm vi kinh phí cho phép với những tiết mục thường lệ: Thư Tín và Sinh Hoạt của Ái Hữu khắp năm Châu, những tin tức vui buồn của tập thể Công Chánh chúng ta trong năm qua, một số bài viết của các Ái Hữu chưa được đăng vào Lá Thư 75 này, xin chuyển qua đăng vào Lá Thư Công Chánh 76, mong được các Ái Hữu thông cảm.
- Danh sách Địa chỉ cập nhật đến nay vào khoảng 700 Ái Hữu và Thân Hữu, tuổi từ trên 20 cho đến trên 90, một tập hợp của bốn thế hệ Chuyên viên và Kỹ sư Việt Nam tại Hải ngoại.
- Kỷ Yếu là món quà đặc biệt được gửi đến các Ái Hữu và Thân Hữu khắp năm Châu: Sau ba năm thai nghén, Kỷ Yếu nay đã ra đời và xin được trao tới tay các Ái Hữu và Thân Hữu.

Sau cùng xin cảm ơn “nhóm Ái Hữu Công Chánh Tổng Nha Thủy Nông miền Nam California” đã nhận lời tiếp tục đảm trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh từ số 76 trở đi.

Cũng như thông lệ, mặc dầu các Lá Thư 74, 75 và Tập Kỷ Yếu đòi hỏi một số lớn kinh phí, nhưng Ban Phụ Trách Lá Thư và Tập Kỷ Yếu Trường Cao Đẳng Công Chánh cố gắng tiết kiệm trong việc chi tiêu, để có một số vốn ban đầu chuyển cho Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh kế nhiệm.

Chúng tôi mong các Ái Hữu và Thân Hữu yểm trợ dồi dào cho ban Phụ Trách Lá Thư kế nhiệm hoàn thành được việc “vác ngà voi” một cách mỹ mãn của Thiên Niên Kỷ mới.

Mọi thư từ liên lạc, bài vở, chi phiếu yểm trợ xin gửi về Địa chỉ:

**“BAN PHỤ TRÁCH LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH,
NIÊN KHÓA 2000 - 2001”**

Nhóm AHCC Tổng Nha Thủy Nông tại miền Nam California.

**P. O. BOX 381
ANAHEIM, CA 92815 - 038. USA.**

Chi phiếu xin đề tên: **CACH NGUYEN**

Điện thoại: Nhà : (949) 830 - 5440

Số : (714) 765 - 5100 Ext, 5816

Ban Phụ Trách Lá Thư Công Chánh và Tập Kỷ Yếu Trường Cao Đẳng Công Chánh xin chúc Quý Ái Hữu và Thân Hữu xa gần, cùng gia đình được **VẠN ĐIỀU NHƯ Ý**, trong **NĂM MỚI CANH THÌN** và trong **THIÊN NIÊN KỶ MỚI**.

**CHÀO MỪNG NĂM 2000
và TẾT CANH THÌN
của THIÊN NIÊN KỶ MỚI.**



**Ban Phụ Trách Lá Thư Ái Hữu Công Chánh
(Sacramento, Oakland và San Francisco)**